



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การจัดทำเส้นทางเดินป่าในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สนองพระราชดำริ

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2564

โดย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมที่ F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร A1 กิจกรรมปกป้องทรัพยากร

โครงการ/งาน การจัดทำเส้นทางเดินป่าในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เป้าหมายตามแผน: เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือรวมใจรักษาทรัพยากรในพื้นที่ปกป้องพันธุกรรมพืชและการปลูกจิตสำนึกให้กับชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า โดยร่วมกันออกแบบระบบการบริหารจัดการพื้นที่ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ แก่สมาชิกในชุมชนรอบศูนย์ จำนวน ๕ หมู่บ้าน ประกอบด้วย เกษตรกร ผู้นำหมู่บ้าน ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ จำนวน ๑๕๐ คน

วัตถุประสงค์โครงการ :

๑. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
๒. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดทำเส้นทางเดินป่าในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน

๗. ผลการดำเนินงาน (พร้อมภาพประกอบ)

๑. การประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงหลักการของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ทั้งในระดับหน่วยงานราชการและภาคประชาชน

๑.๑ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหมู่บ้านหนองขวาง หมู่บ้านสำโรง และหมู่บ้านหนองขุนปราบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๓๐ คน

๑.๒ มีการบรรยายเรื่องพันธุ์พืชในโครงการ อพ.สธ. ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน และการฝึกปฏิบัติการศึกษาระบบนิเวศป่าอนุรักษ์พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือรวมใจรักษาทรัพยากรในพื้นที่ปกป้องพันธุกรรมพืช และการปลูกจิตสำนึกให้กับชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า โดยร่วมกันวางแผนและจัดทำเส้นทางเดินป่าในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน

การปลูกจิตสำนึกให้กับชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า โดยการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้ประโยชน์จากป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืน และร่วมวางแผนการจัดทำเส้นทางเดินเท้าเพื่อศึกษาพรรณไม้ในโครงการตลอดจนการร่วมแรงพัฒนาทางเดินเท้าโซน A ต่อจากเส้นทางเดิม ระยะทาง ๓๐๐ เมตร จนเสร็จสิ้นตามระยะทางในป่าอนุรักษ์ และป่าโซน C ระยะทาง ๓๐๐ เมตร



ภาพที่ 1 ป่าอนุรักษ์ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



สภาพเส้นทางศึกษาธรรมชาติก่อนดำเนินงาน



ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนเส้นทางเดินเท้า

ภาพที่ 2 สภาพเส้นทางศึกษาธรรมชาติและการสำรวจเส้นทางศึกษาพรรณไม้ ในโครงการป่าอนุรักษ์ฯ โดยชุมชนมีส่วนร่วม



ชุมชนมาช่วยดำเนินการจัดทำเส้นทางเดินเท้า



เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่วางเสร็จเรียบร้อย

ภาพที่ 3 การดำเนินงานเพื่อจัดทำเส้นทางศึกษาพรรณไม้ ในโครงการป่าอนุรักษ์ฯ